

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

RSM Audit Services (Thailand) Limited

20/1 Floor, Sathorn City Tower
175 South Sathorn Road, Thungmahamek
Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

Tax ID. 0-1055-44115-10-8 Head office

T +66 (0) 2670 9002-6

F +66 (0) 2670 9027-8

www.rsmthailand.com

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ ของเฉพาะบริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ยกเว้นเรื่องที่จะกล่าวไว้ในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูล ทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบตามนุเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด กว่า การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้ จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

เกณฑ์ในการสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่า สินค้าคงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 96.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของสินทรัพย์ รวม และต้นทุนขายจำนวน 39.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของต้นทุนขาย ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อยมีการจัดการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสินค้าคงเหลือและต้นทุนขายไม่มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอ ทำให้การจัดทำรายละเอียดบัญชีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และต้นทุนขายสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน เดียวกันไม่แล้วเสร็จให้สอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการสอบทานอื่นให้เป็นที่พอใจได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปผลกระทบที่อาจมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการปรับปรุงที่จำเป็นต่อมูลค่าสินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย ดังกล่าวได้เพียงใด



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (บริษัท สมาร์ท แพรฟิค จำกัด) ซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 9.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 21.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของขาดทุนสุทธิรวม รวมทั้งบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 21.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของขาดทุนสุทธิ แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปยังไม่เรียบร้อย และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการสอบทานอื่นให้เป็นที่พอใจได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปผลกระทบที่อาจมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการปรับปรุงที่จำเป็นต่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวได้เพียงใด

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งอยู่ในต่างประเทศ (บริษัท สपोर्ट อีเว้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทย่อย (เบอร์มิวดา) และ บริษัท โกลเบด ดีเจเนส เซอร์วิ ลิมิเต็ด) ซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 43.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของสินทรัพย์รวม รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมจำนวน 23.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของขาดทุนสุทธิรวม และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 13.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของขาดทุนสุทธิรวม ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบการเงินระหว่างกาลที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการสอบทานอื่นให้เป็นที่พอใจได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปผลกระทบที่อาจมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการปรับปรุงที่จำเป็นต่อเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงินระหว่างกาล ซึ่งข้าพเจ้าอาจพบหากไม่เกิดเหตุการณ์ตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า



เรื่องอื่น

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ เนื่องจากการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทร่วมให้สอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปยังไม่เรียบร้อย รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทไม่ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมให้เป็นปัจจุบันสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศภายหลังจากมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจสำหรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ จำนวน 112.98 ล้านบาท และ 31.11 ล้านบาท แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 21.14 ล้านบาท แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 36.24 ล้านบาท และ 15.10 ล้านบาท แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ตามลำดับ ตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้าเคยสอบทานงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการถูกจำกัดขอบเขตการสอบทาน เนื่องจากการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทร่วมให้สอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปยังไม่เรียบร้อย ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง จำนวน 73.18 ล้านบาท แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมดังกล่าว จำนวน 7.45 ล้านบาท แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันและผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 7.45 ล้านบาท แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกัน ตามรายงานลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558



สุรัชย์ คำเนิงวงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4721

บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559